

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

*

Số 15- CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM*Biên Hòa, ngày 23 tháng 12 năm 2016***CHỈ THỊ****CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao ý thức, đạo đức về an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thời gian qua, vấn đề an toàn thực phẩm được xã hội rất quan tâm, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong quản lý nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, nhiều văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm được ban hành giúp công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm có tiến bộ ở một số mặt. Nhận thức của nhà quản lý, người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng về an toàn thực phẩm bước đầu đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, gây lo lắng, bức xúc trong xã hội. Nhiều cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh vì lợi nhuận không quan tâm đến quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng; hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế. Công tác truyền thông về an toàn thực phẩm còn hạn chế, chưa có giải pháp tuyên truyền cho người tiêu dùng phân biệt thực phẩm an toàn và thực phẩm không an toàn; chưa tạo được động lực khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn...

Nguyên nhân do sự lãnh đạo, chỉ đạo thiếu đồng bộ, thiếu kiên quyết của một số cấp ủy đảng, chính quyền; công tác quản lý an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ, chậm phát hiện và không kịp thời xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm. Bên cạnh đó chưa phát huy được vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, người dân tham gia giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm; nhận thức của người sản xuất kinh doanh và người dân về an toàn thực phẩm chưa đầy đủ; đặc biệt là trách nhiệm và đạo đức từ phía người sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn hạn chế. Việc tuyên truyền mới chỉ tập trung phản ánh vi phạm mà chưa chú trọng biểu dương, khuyến khích những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp làm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhằm nâng cao ý thức, đạo đức về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc tỉnh, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân về nâng cao ý thức, đạo đức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm nhất là đối với

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng gắn với việc tuyên truyền thực hiện tốt Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 4/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cá nhân, người đứng đầu các cơ sở, doanh nghiệp, hộ gia đình nhận thức rõ quyền, trách nhiệm của mình và nâng cao ý thức, đạo đức về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm, nhất là tại các chợ, trung tâm thương mại, làng nghề, khu dân cư.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm pháp luật an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố quy trình sản xuất, kinh doanh bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm.

- Các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở tăng cường các chuyên trang chuyên mục tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; tuyên truyền việc nâng cao ý thức, trách nhiệm và đạo đức của người sản xuất kinh doanh về an toàn thực phẩm, nhất là các điển hình sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việc vi phạm quy định an toàn thực phẩm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm để người dân biết. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhằm thay đổi hành vi người sử dụng thực phẩm để họ nhận biết được nguy hại của thực phẩm không đảm bảo an toàn và tự bảo vệ mình trước tình trạng vi phạm đạo đức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Nâng cao năng lực các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các cơ sở vi phạm đạo đức sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Các cấp chính quyền, các sở, ban ngành xác định việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm là nhiệm vụ cấp bách cần tập trung chỉ đạo, điều hành, ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và có chính sách phù hợp để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý ở đơn vị, địa phương trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật cho công tác quản lý an toàn thực phẩm; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý an toàn thực phẩm.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Luật An toàn thực phẩm; các chính sách, pháp luật về hướng dẫn thực hiện và các quy chuẩn về an toàn thực phẩm. Nghiên cứu phát hiện, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quy định liên quan cho phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, giám sát chặt chẽ việc kinh doanh và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, chất cấm trong chăn nuôi... Phát hiện và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các cơ sở sản xuất kinh doanh chạy theo lợi nhuận không tính đến quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng, vi phạm đạo đức kinh doanh về an toàn thực phẩm. Công khai các cơ sở sản xuất kinh doanh, cá nhân có sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kiên quyết xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức kinh doanh an toàn thực phẩm. Kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở từng đơn vị, địa phương; đồng thời làm tốt việc động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, trong đó cần đề cao lương tâm, trách nhiệm của mỗi chủ cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm đồng thời chú trọng đến vai trò của nhân dân trong việc đấu tranh, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, người dân cần được tuyên truyền để hiểu đúng và thực hành đúng về an toàn thực phẩm.

- Thường xuyên chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tự giác thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; đưa các tiêu chí về an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tạo sự chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của các ngành chức năng trong việc triển khai tổ chức thực hiện về an toàn thực phẩm. Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là của chính quyền địa phương; hỗ trợ các địa phương xây hệ thống sản xuất, phân phối thực phẩm an toàn, kết nối người tiêu dùng với thực phẩm an toàn; vận động nhân dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, thực hiện các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phát huy vai trò của nhân dân trong việc đấu tranh, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các cấp ủy và các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Kế hoạch số 62-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư

Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi an toàn thực phẩm trong cộng đồng; vai trò của an toàn thực phẩm trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội, đồng thời nêu rõ nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân trong việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, các ngành chức năng, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hội... xây dựng kế hoạch, vận động và tổ chức phát động phong trào toàn dân thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm, tạo sự chuyển biến trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa bảo đảm an toàn thực phẩm.

6. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp về các nhiệm vụ cụ thể để nâng cao năng lực và chất lượng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ở từng đơn vị, địa phương. Định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đ/c TUV;
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh;
- Các BCS đảng, đảng đoàn, Tỉnh đoàn;
- Các ban đảng Tỉnh ủy;
- CP.VPTU, TH;
- Lưu: VPTU.

C3-M3CT15

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Trần Văn Tư